



จดหมายข่าว

ชสอ.

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๒๖ กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ



สารบัญ

- ❖ วุฒิสภา แกลง สภครณไทยสำคัญควรถวายระแห่งชาติ ๓
- ❖ นายกรัฐมนตรี อ่านสารวันสภครณแห่งชาติ ๔
- ❖ สารวันสภครณแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ๕
- ❖ รอบรู้สภครณ ๖
- ❖ รายงานกิจกรรม ชสอ. ๗
- ❖ มุมสภครณเชิงคุณค่า ๘
- ❖ ทาริอ สปท. กรณียกเลิกตราประกับเช็ก ๙
- ❖ คลินิกสภครณ ๑๐
- ❖ กระดานข่าว ๑๑



เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจำ



รุ่น ออมทรัพย์รุ่งโรจน์

เริ่มตั้งแต่ 27 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

ประเภท	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี	วงเงิน (ล้านบาท)
24 เดือน	3.00%	1,000
36 เดือน	3.25%	1,000
48 เดือน	3.75%	1,000

เงื่อนไขการลงทุน

1. วงเงินขั้นต่ำ 1,000,000.- บาท
2. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
3. การไถ่ถอนก่อนกำหนด ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการลงทุนไม่ถึง 3 เดือน ถอนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนดได้ถอน ชสอ. จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์ของ ชสอ. ตามระยะเวลาที่ถือจริงในวันที่เริ่มลงทุน
4. เปิดจำหน่ายให้แก่สภครณและเอกชนทั่วไป

พิกณสุดจาก FSCT Value Gift มูลค่า 500 บาท : เงินลงทุน 10,000,000.- ล้านบาท

สนใจติดต่อ ชุมมณสภครณออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 124-127

โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา แถลง สหกรณ์ไทยสำคัญควรนำสู่วาระแห่งชาติ



เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา **นายรุดติ บินหะยีสะมะแอ** และ **นางสมพร จุ่มัน** สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการ การสหกรณ์และองค์กรเกษตรกร ในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกร ได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกร เห็นว่า ระบบสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องผลักดันให้ระบบสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติขึ้น

ระบบสหกรณ์เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับทุกประเทศ ไม่ว่าประเทศนั้นจะมีระบบเศรษฐกิจและการปกครองแบบใด การสหกรณ์ได้รับการสถาปนาขึ้นในประเทศไทยมีทั้งหมด ๗ ประเภท ตามลักษณะอาชีพของกิจการร่วมกันของสมาชิก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทประมาณร้อยละ ๑๖.๗๒ ของประชากร ซึ่งเป็นสหกรณ์ภาคเกษตร ร้อยละ ๖๐ เป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ร้อยละ ๔๐ มูลค่าธุรกิจในระบบสหกรณ์ทั้งสิ้น ๑ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของ GDP ของประเทศ จะเห็นว่า สหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจที่สำคัญมากและสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ดังจะเห็นได้ชัดเมื่อครั้งวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ระบบสหกรณ์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐบาลมีแนวนโยบายด้านสหกรณ์ ดังได้บัญญัติไว้ว่า **“รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้เป็นอิสระ”** สหกรณ์จึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงได้มีการพิจารณาศึกษาเพื่อผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ในการนี้ จะได้มีการจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสหกรณ์ ในการผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมรัชนี้แจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยในวันดังกล่าว **นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง **“ทำอย่างไรให้ระบบสหกรณ์มั่นคง ประชาชนมั่นใจ ชุมชนไทยเข้มแข็ง”** พร้อมทั้งรับมอบรายงานการผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ



นายกรัฐมนตรี

อ่านสารเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี บันทึกลงนามอ่านสารเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต พัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยนายกรัฐมนตรีอ่านสารวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ความสำคัญของวันสหกรณ์แห่งชาติ สืบเนื่องจากที่พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงริเริ่มนำระบบสหกรณ์เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับราษฎร โดยจดทะเบียนตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน โดยเฉพาะที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ต่อมาแนวคิดเรื่องสหกรณ์ได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศและมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

สารเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ นายกรัฐมนตรีได้มอบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๒ ที่**นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** นายกรัฐมนตรี ได้บันทึกเทปก่อนจะนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยได้กล่าวถึงระบบสหกรณ์ว่าเป็นระบบที่ดำเนินการบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่รัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ความสำเร็จของการดำเนินงานของสหกรณ์ต่าง ๆ มากกว่า ๖ พันแห่งทั่วประเทศที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีอยู่มากกว่า ๑๐ ล้านคนให้ผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งมาได้อย่างมั่นคง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบของสหกรณ์ ว่าสามารถแก้ไขปัญหาด้านการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนได้อย่างแท้จริง ระบบสหกรณ์จึงเป็นระบบที่สมควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้แพร่หลายไปในหมู่ประชาชนทั่วไปให้มากขึ้น

พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวย้ำว่า ในขณะที่สังคมของเรากำลังประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่นในปัจจุบันนี้ ระบบสหกรณ์จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของมวลสมาชิกให้แน่นแฟ้น และมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างกันให้มากขึ้น และที่สำคัญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในภาครัฐและในหมู่มวลสมาชิกสหกรณ์ด้วยกัน ควรร่วมมือกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของระบบสหกรณ์ รวมทั้งร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและแผนการดำเนินการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สหกรณ์เป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของพี่น้องประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป



สาร

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยความจริงใจ

พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ต่อมาแนวคิดเรื่องสหกรณ์ได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศและมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

ระบบสหกรณ์ดำเนินการบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ความสำเร็จของการดำเนินงานของสหกรณ์ต่าง ๆ มากกว่า ๖ พันแห่งทั่วประเทศที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีอยู่มากกว่า ๑๐ ล้านคนให้ผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งมาได้อย่างมั่นคง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบของสหกรณ์ ว่าสามารถแก้ไขปัญหาด้านการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนได้อย่างแท้จริง ระบบสหกรณ์จึงเป็นระบบที่สมควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้แพร่หลายไปในหมู่ประชาชนทั่วไปให้มากขึ้น

ในขณะที่สังคมของเรากำลังประสบกับปัญหาต่างๆ เช่นในปัจจุบันนี้ ระบบสหกรณ์จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของมวลสมาชิกให้แน่นแฟ้นและมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างกันให้มากขึ้น และที่สำคัญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในภาครัฐและในหมู่มวลสมาชิกสหกรณ์ด้วยกัน ควรร่วมมือกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของระบบสหกรณ์ รวมทั้งร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและแผนการดำเนินการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สหกรณ์เป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของพี่น้องประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้การดำเนินงานของสหกรณ์ทุกแห่งมีความเจริญและสำเร็จก้าวหน้า และขอให้คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัวโดยทั่วกัน

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

ข่าวดี ! ลดดอกเบี้ยเงินกู้ มอบเป็นของขวัญปีใหม่จากใจ ฟสอ.

สินเชื่อ ชสอ. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ระยะปานกลาง

จากร้อยละ ๕.๖๕ เหลือ ๕.๒๕

ระยะยาว

จากร้อยละ ๕.๗๕ เหลือ ๕.๕๐

ระยะสั้น

คงเดิมร้อยละ ๓.๒๕



สนใจติดต่อ ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ฝ่ายสินเชื่อ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๑๑๙๙ ต่อ ๒๑๒ - ๒๑๖ www.fsct.com

รอบรู้สหกรณ์



ชสอ. หนุนตั้งชมรม สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าร่วมประชุม โครงการจัดตั้งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกันจัดตั้งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๙ สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก และได้เลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ประกอบด้วย

๑. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด เป็นประธาน
๒. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด เป็นเลขานุการ
๓. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการสัตววิทยารบก จำกัด เป็นรองประธาน
๔. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จำกัด เป็นรองประธาน
๕. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เป็นรองประธาน
๖. สหกรณ์ออมทรัพย์กระจกเพชรมงคล-พีเอ็มเค เซ็นทรัล จำกัด เป็นรองประธาน
๗. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จำกัด เป็นรองประธาน

ชสอ. จับมือชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ความร่วมมือในการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมฟลอราฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเข้มแข็งในด้านการจัดการ และวิชาการ โดยสามารถขับเคลื่อนงานของสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน



โรงเรียนต้นแบบการสอนวิชาสหกรณ์

นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบรางวัลให้กับครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์และโรงเรียนพรหมราชบุรีรังสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินว่ามีผลการจัดทำแผนการสอนและจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนได้ประสบความสำเร็จ และสามารถยกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้อาชีพวิชาการสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการมอบรางวัลจัดขึ้น ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ที่ผ่านมา





ดูงาน ชสอ.

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายบรรยง อัญญาศัยวิสุทธิ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารงาน และอาคารประหยัดพลังงาน โดยมี นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ



ชสอ. เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก



เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ชสอ. นำโดย พลเรือตรี บงกช ผาสุข รองประธานกรรมการ นายกัก ดอนสำราญ พลตรี ดร.วิระ วงศ์สรรค์ กรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกในจังหวัดเลย จำนวน ๔ สหกรณ์ ดังนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเลย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด

ชสอ. พบสมาชิกกันอีสาน

เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ที่ผ่านมา ชสอ. กำหนดจัดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์สมาชิก ณ โรงแรมฟลอราฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบถึงภารกิจของ ชสอ. ในด้านต่าง ๆ แนวนโยบายและผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบความคิดเห็นของสหกรณ์สมาชิก ต่อแนวทางการพัฒนา ชสอ. และร่วมกันให้ความเห็นในการพัฒนา ชสอ. ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า ๗๐ คน จาก ๓๓ สหกรณ์



คิดอย่างยั่งยืน...ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บาสร้างนิสัยประหยัดอดออมกับเดอะ...

“มนุษย์เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมามีด้วยเลือดเนื้อ กระดูก ขน และสมอง ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เขาใช้สร้างบุคลิกลักษณะของเขาเองขึ้นมาโดยอาศัยกฎแห่งนิสัย”

การแนะนำคนใดให้ประหยัดโดยมิได้อธิบายให้เขาทราบว่าจะประหยัดด้วยวิธีใด มันก็เหมือนกับการวาดรูปม้าขึ้นมารูปหนึ่ง แล้วเขียนลงข้างล่างว่า “นี่คือม้า” ทุกคนต่างทราบกันว่า การประหยัดเก็บออมเงินมีความสำคัญต่อความสำเร็จ แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดในจิตใจของคนส่วนใหญ่มิได้เก็บออมเงินได้เลย ก็คือ

ฉันจะทำได้อย่างไรล่ะ...

การประหยัดเงินเป็นเรื่องของนิสัยอย่างเดียวนั้น ด้วยเหตุนี้บ๊อบนี่จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์กฎแห่ง “นิสัย” โดยสังเขป มันเป็นเรื่องจริงตามตัวอักษรเลยที่เดียวว่า มนุษย์วาดบุคลิกลักษณะของตนเองขึ้นมาด้วยอาศัย “กฎแห่งนิสัย” จากการกระทำซ้ำ ๆ สิ่งใดก็ตาม ซ้ำระยะหนึ่งจนกลายเป็นนิสัย และจิตใจก็มิได้มีบทบาทอะไรมากไปกว่ากลุ่มของอำนาจกระตุ้นที่เกิดขึ้นมาจากนิสัยประจำวันของเรา

นิสัยอันหนึ่งเมื่อได้เกิดขึ้นมาในจิตใจเสียแล้ว มันก็จะผลักดันให้คนเราถือปฏิบัติตามต่อไปด้วยความสมัครใจ เช่น เมื่อท่านเดินไปตามเส้นทางสายหนึ่ง หรือไปในที่แห่งใดแห่งหนึ่งบ่อย ๆ แล้วในไม่ช้าท่านก็จะติดเป็นนิสัย และจิตใจของท่านก็จะนำท่านไปตามเส้นทางสายนั้น โดยที่ท่านไม่ต้องคิด ยิ่งกว่านั้น เมื่อท่านเริ่มหันเหออกไปจากเส้นทางเดิมโดยไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนเส้นทางให้สืบเนื่องต่อไปอย่างถาวร ท่านจะพบตนเองกลับมาเดินอยู่ในเส้นทางสายเดิมนั้น

การสร้างนิสัยประหยัดอดออมขึ้นมาได้หมายความว่า ท่านจะต้องจำกัดความสามารถในการหาเงินของท่าน หากมันมีความหมายตรงกันข้ามว่า ท่านควรที่จะเอากฎข้อนี้ไปใช้ นอกจากเพื่อที่จะสงวนสิ่งที่ท่านหามาได้เท่านั้น แต่มันยังนำท่านไปสู่ที่ซึ่งโอกาสยิ่งใหญ่กว่านั้น และทำให้ท่านมองการณ์ไกล มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีจินตนาการ มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และการเป็นผู้นำ ซึ่งจริง ๆ แล้วก็คือการเพิ่มความสามารถในการหาเงินของท่านนั่นเอง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อท่านเข้าใจกฎแห่งนิสัยเป็นอย่างดีแล้ว ท่านจะรับประกันความสำเร็จของท่านได้ในเกมหาเงินอันยิ่งใหญ่ด้วยการ “เล่นจากปลายทั้งสองข้าง”

ท่านสามารถกระทำด้วยวิธีต่อไปนี้

๑. กำหนดรายละเอียดที่แน่นอนและถูกต้องถึงสิ่งที่ท่านต้องการ รวมทั้งจำนวนเงินที่ท่านตั้งใจจะหาได้ลงใจในจิตใจของท่าน โดยอาศัยกฎแห่ง “เป้าหมายสำคัญที่แน่นอน” จิตใต้สำนึกของท่านจะรับเอาภาพที่ท่านได้สร้างขึ้นมาและใช้มันเป็นพิมพ์เขียว แบบแปลน หรือแผนที่เพื่อหล่อหลอมความคิดและการกระทำของท่านลงสู่แผนการที่ใช้การได้ผล สำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์แห่งเป้าหมาย หรือเจตนาารมณ์ที่สำคัญของท่าน โดยอาศัย “กฎแห่งนิสัย” ท่านรักษาวัตถุประสงค์แห่ง “เป้าหมายสำคัญที่แน่นอน” ให้ยึดมั่นอยู่ในจิตใจของท่าน จนกระทั่งฝังแน่นอย่างถาวร การกระทำนี้จะทำลายความสำนึกในความยากจน และสร้างนิสัยในความร่ำรวยขึ้นมาแทนที่ ท่านจะเริ่ม “เรียกเรื่องลึกลับ” ความร่ำรวยของท่านอย่างจริง ๆ จัง ๆ พรุ่งพร้อมคอยที่จะต้อนรับมัน และแน่ใจว่าท่านจะสามารถเอามันมาใช้ด้วยความเฉลียวฉลาด นั่นแหละคือ การปูทางหรือเตรียมเวทีสำหรับการสร้าง “นิสัยประหยัดอดออม”

๒. เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการหาเงินของท่านจากการใช้กฎแห่งนิสัยขั้นต่อไป ท่านจะต้องกำหนดอัตราส่วนเงินออมที่แน่นอนจากเงินที่ท่านหามาได้ ด้วยการกำหนดลงไปใน “เป้าหมายสำคัญที่แน่นอน” ของท่าน

ด้วยเหตุนี้เมื่อท่านหาเงินได้มากขึ้น เงินออมของท่านก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย

ด้วยการกระตุ้นตนเองอย่างสม่ำเสมอและเรียกร้องตนเองให้ทวีพลังการหาเงินของท่านให้สูงขึ้นทางหนึ่ง และด้วยการแบ่งเงินออมตามอัตราส่วนของเงินที่ท่านหาได้อีกทางหนึ่ง ในไม่ช้าท่านก็จะมาถึงจุดซึ่งท่านได้ขจัดข้อจำกัดในจินตนาการทั้งหมดของท่านออกไปจากจิตใจแล้วท่านก็จะพร้อมที่จะเริ่มต้นเดินอยู่บนเส้นทางสู่เสรีภาพทางการเงินอย่างมั่นใจ

ไม่มีทางใดที่จะใช้ได้ดี และง่ายดายน่าคบหานี้อีกแล้ว

หากใช้ “กฎแห่งนิสัย” ไปในทางตรงกันข้าม ด้วยการกำหนด “ความกลัวยากจน” ไว้ในจิตใจของท่าน ในไม่ช้าความกลัวอันนี้จะเป็นบ่อนทำลายความสามารถของท่านในการหาเงิน กระทั่งท่านเหลือความสามารถเพียงเท่าที่จะหาได้พออย่าได้เท่านั้น

เมื่อความคิดและการพูดเกี่ยวกับความมั่นคงร่ำรวยเหลือเกินเหลือใช้เกิดขึ้นเป็นนิสัยแล้ว ในไม่ช้าสิ่งแวดลอมที่มีนิสัยคล้ายคลึงตามสิ่งดังกล่าวจะปรากฏขึ้นมาในแบบโอกาสใหม่ ๆ ที่กว้างขวางและคาดไม่ถึง

สิ่งๆ ที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกัน ถ้าท่านอยู่ในวงธุรกิจและเกิดนิสัยพูดและคิดเกี่ยวกับ “ธุรกิจกำลังเลวลง” ในไม่ช้าท่านจะเห็นว่าธุรกิจของท่านจะเลวลงจริง ๆ คนที่มองโลกในแง่ร้าย เนื่องจากปล่อยให้อิทธิพลความคิดในทางทำลายเกิดขึ้นมาในจิตใจนานจนเกินไป สามารถที่จะทำลายงานของคนที่มีความสามารถถึงหกคนร่วมกันทำขึ้นมา และเขาทำมันได้ด้วยการสร้างความปั่นป่วนขึ้นมาในจิตใจของเพื่อน ๆ ด้วยความคิดถึงความจนและความล้มเหลว

ธสอ. หรือ ธปท. กรณียกเลิกตราประทับเช็ค



คณะผู้บริหาร ธสอ. เข้าพบผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือให้ยกเลิกตราประทับ/ตราหมุน/ตราสี ในเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินตามเช็ค

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ธสอ. โดย **นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์** ประธานกรรมการ **นายประดิษฐ์ หัสดี** รองประธานกรรมการ **พลตรี ดร.วิระ วงศ์สรรค์** กรรมการดำเนินการ และ **นายเสกสรร ศุภแสง** ผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดย **ดร.จิม ตันติยาสวัสดิกุล** ผู้ช่วยผู้ว่าการ พร้อมคณะ โดยสรุปประเด็นการหารือได้ ดังนี้

๑. ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังคงนโยบายให้ยกเลิกการประทับตราสำคัญลงในเช็ค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๓
๒. เนื่องจากการยกเลิกการประทับตราสำคัญทำให้เกิดผลกระทบต่อสหกรณ์ในการปฏิบัติเป็นจำนวนมาก ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงผ่อนผันให้สามารถประทับตราสำคัญลงในเช็คได้ แต่ต้องประทับตราในส่วนที่ไม่รบกวนข้อมูลสำคัญ เช่น ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน และวันที่สั่งจ่าย โดยให้ประทับตราในส่วนที่เป็นเนื้อที่ว่างของเช็ค
๓. หากสหกรณ์ได้มีข้อตกลงกับธนาคารพาณิชย์ในเรื่องการประทับตราสำคัญลงในเช็ค ให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าว
๔. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งธนาคารพาณิชย์เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการผ่อนผันการประทับตราสำคัญลงในเช็ค เพื่อให้การผ่อนผันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้าเป็นไปในทางเดียวกัน
๕. เมื่อมีการประชุมใหญ่ สหกรณ์ควรดำเนินการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องของการประทับตราของสหกรณ์ในเช็ค โดยในส่วนของ การประทับตราให้ตัดคำว่า **เช็ค** ออก

การพัฒนาระบบ ICAS คือ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค เพื่อให้การหมุนเวียนเงินในการทำธุรกิจการค้า การลงทุน มีความรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจาก

๑. ผู้ใช้เช็คจะทราบผลการเรียกเก็บและถอนใช้เงินได้เร็วขึ้น
๒. ผู้ใช้เช็คมีเวลาในการฝากเช็คมากขึ้น
๓. มีการลดจำนวนวันเรียกเก็บของเช็คข้ามจังหวัด จาก ๓ - ๕ วันทำการ เหลือ ๑ วันทำการ

อย่างไรก็ตาม จากการที่ระบบ ICAS เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเรียกเก็บ โดยใช้ภาพเช็คแทนตัวเช็คจริง ทำให้มีความจำเป็นที่ภาพเช็คนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน และวันที่สั่งจ่าย จากภาพเช็คได้ หากมีการประทับตราที่รบกวนข้อมูลสำคัญดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เช็คได้ เช่น ผู้สั่งจ่ายอาจต้องทำหนังสือยืนยันการสั่งจ่ายเงินตามเช็คให้กับธนาคารทุกครั้งที่มีปัญหา หรือธนาคารอาจจำเป็นต้องคืนเช็คหากไม่สามารถติดต่อผู้สั่งจ่ายได้ อีกทั้งระบบ ICAS เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีการเรียกเก็บเงินตามเช็คด้วยภาพเฉดสีเทา (Grayscale) และขาวดำ (Black & White) จึงทำให้ธนาคารไม่สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการสั่งจ่ายที่ใช้ตราประทับหมุนและตราประทับสีได้

ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ยกเลิกการใช้ตราประทับ/ตราหมุน/ตราสี เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็ค



คลื่นวิทยุ

การปรับโครงสร้างองค์กร

ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวกันขนานใหญ่เพื่อความอยู่รอด หลายแห่งมีประสบการณ์มาแล้วกับวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งเมื่อสิบกว่าปีก่อน ก็พอจะทราบว่า จะต้องปรับตัวอย่างไร แต่ก็ยังมีองค์กรธุรกิจอีกมากที่ยังไม่มีประสบการณ์ ใช้สูตรสำเร็จลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อเผชิญกับปัญหา ถึงเวลาที่ผู้บริหารกิจการทั้งหลายจะได้หันหลังกลับมาพิจารณาเพื่อตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ส่วนโครงสร้างขององค์กรก็ต้องปรับปรุงให้กระชับ บุคลากรต้องทำงานได้หลายอย่าง ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เห็นว่าไม่จำเป็น เช่นสวัสดิการต่าง ๆ ของลูกจ้าง ซึ่งอาจนำไปสู่การเลิกจ้าง การลดเงินเดือน หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของลูกจ้าง จนถึงเงินเดือน ให้โบนัสกับลูกจ้าง

เรื่องที่ยอยากจะกล่าวถึงเป็นกรณีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยนายจ้างจะต้องลดจำนวนลูกจ้างลง เป็นการลดค่าใช้จ่ายหลัก เพื่อปรับตัวฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ นายจ้างมักจะเชื่อว่า เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างและได้จ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า สินจ้างแทนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่เหลืออยู่ เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและชอบธรรมแล้ว แต่การใช้ข้ออ้างเรื่องประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมาเลิกจ้างลูกจ้างนี้ หากนายจ้างอ้างเพียงแค่นี้ อาจจะถูกเลื่อนลอยและไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างเกินไป ดังนั้น หากลูกจ้างนำคดีไปสู่ศาลแรงงาน อ้างว่า เลิกจ้างไม่เป็นธรรมและฟ้องขอให้ชดเชยค่าเสียหายหรือขอให้รับกลับเข้าทำงานแล้ว นายจ้างจะต้องสู้คดีโดยอ้างต่อศาลว่าอย่างไร ก่อนอื่น ท่านผู้อ่านจะต้องพิจารณาข้อกฎหมายเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเสียก่อน

ทั้งนี้ ตาม มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า **“การพิจารณาคดีในกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่า การเลิกจ้างลูกจ้างนั้นไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ศาลแรงงานอาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างผู้นั้นเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่า ลูกจ้างกับนายจ้างไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้ ให้ศาลแรงงานกำหนดจำนวนค่าเสียหายให้นายจ้างชดเชยให้แทน โดยให้ศาลคำนึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง และเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประกอบการ**

พิจารณา”

การเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากเหตุผลที่นายจ้างใช้ประกอบการเลิกจ้างว่า มีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่ สำหรับกรณีเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรนั้น จะต้องพิจารณาถึงเหตุผลอื่นที่สำคัญประกอบ ดังนี้

๑. ขาดทุน ถือเป็นข้ออ้างยอดฮิต ที่นายจ้างมักจะอ้างเสมอ ๆ

ประกอบการเลิกจ้างกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด

๒. ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ให้ลูกจ้างทำต่อไป

กรณีการเลิกจ้างตามข้อ ๑. และ ๒. นี้ จะต้องพิจารณาปรากฏตัวว่า ไม่ใช่มารกลั่นแกล้งหรือมีการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง เช่น เลิกจ้างคนที่ทำงานไม่ดี เก็บคนที่ทำงานดีไว้ หรือยุบหน่วยงานทั้งฝ่ายหรือแผนก แต่เก็บลูกจ้างบางคนไว้โดยโอนไปทำงานที่หน่วยอื่น เป็นต้น

สำหรับจำนวนค่าเสียหายนั้น เท่าที่เคยพบ ผู้ฟ้องคดีบางรายเป็นลูกจ้างระดับบริหาร เงินเดือนเป็นแสน ก็เรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนหลายสิบล้านบาท โดยอ้างว่า สามารถทำงานได้ถึงเกษียณอายุ จึงเรียกค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างไปจนเกษียณอายุ สันปีก็จะได้โบนัสก็เรียกรวมเข้าไปด้วย ซึ่งโดยความเป็นจริง ศาลคงไม่พิพากษาให้ตามนั้น อย่าลืมว่า ลูกจ้างก็ต้องทำงานตอบแทนให้กับนายจ้างเช่นกัน ไม่ใช่จะได้รับเงินเดือนเปล่า ๆ ตามหลักสัญญาต่างตอบแทน ศาลจะคำนึงจากจำนวนปีที่ลูกจ้างได้ทำงาน และเฉลี่ยให้เท่ากับค่าจ้างปีละหนึ่งถึงสองเดือน เช่นทำงานมาสิบปี ก็น่าจะจะได้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายไม่เกินยี่สิบเดือน เป็นต้น

การต่อสู้คดีเพื่อแก้ต่างเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั้น มีความละเอียดอ่อนมาก หากใช้ทนายที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องคดีแรงงานโดยตรง อาจจะนำเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลแรงงานได้ ไม่เข้าเป้า การผิดพลาดเพียงเล็กน้อย อาจนำไปสู่การแพ้คดีความได้ เพราะแม้ว่า เราจะประเมินได้ว่า ลูกจ้างคงจะได้รับไม่เท่าที่ขอม่า แต่การสามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า นายจ้างเลิกจ้างอย่างเป็นธรรมนั้นย่อมสำคัญกว่า เพราะนอกจากจะไม่เสียเงินแล้วยังเป็นตัวอยางอ้างอิงต่อลูกจ้างรายอื่นได้อีกด้วย





หลักสูตรฝึกอบรมเดือนมีนาคม ๒๕๕๓

ชสอ. กำหนดจัดโครงการสัมมนา ทักษะศึกษา และฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความสามารถ นำไปบริหารและปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้ง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมกับวิทยากร ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. วันที่ ๑๘ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กรรมการใหม่” รุ่น ๒/๒๕๕๓ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ่างทอง จังหวัดกาญจนบุรี

๒. วันที่ ๒๒ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ โครงการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการบริหารเงินและการลงทุน ในภาวะเศรษฐกิจปี ๒๕๕๓” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ่างทอง จังหวัดเชียงราย พร้อมทัศนศึกษา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุ่ง ลีบล่องปินนา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. ๐-๒๔๙๖-๑๑๙๙ ต่อ ๓๑๐, ๓๑๑

กระดาษข่าว



การประกวดรายงานกิจการ

ชสอ. กำหนดจัดให้มีการคัดเลือกรายงานกิจการประจำปีดีเด่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ จัดทำรายงานกิจการประจำปีอย่างมีคุณภาพ เป็นรูปแบบในการจัดทำเป็นมาตรฐานเดียวกันในระบบสหกรณ์ ทั้งยังเป็น แหล่งในการศึกษาหาความรู้และเพื่อพัฒนาการจัดทำรายงานกิจการประจำปีของสหกรณ์สู่ความเป็นสากล

จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกส่งรายงานกิจการเข้าร่วมการคัดเลือกรายงานกิจการประจำปีดีเด่น ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ โทร. ๐-๒๔๙๖-๑๑๙๙ ต่อ ๓๑๖ หรือทาง

www.fsct.com



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนฯ ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบอย่างเป็นเอกภาพ สนใจทำหน้าที่ขอเข้าร่วมกองทุนตามที่อยู่ ดังนี้ ๑๙๙ หมู่ ๒ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อ่างทองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร. ๐-๒๔๙๖-๑๑๙๙ โทรสาร ๐-๒๔๙๖-๑๑๗๗, ๐-๒๔๙๖-๑๑๘๘ หรือทาง www.fsct.com



โครงการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความภักดีต่อบริการเงินกู้ ชสอ.

ชสอ. จัดโครงการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความจงรักภักดีต่อบริการเงินกู้ของ ชสอ. (Brand Loyalty) มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อสหกรณ์ผู้มียุโรปการคุณที่ใช้บริการเงินกู้ ชสอ. อย่างต่อเนื่องมา จนถึงปัจจุบัน

จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกที่มีการใช้บริการเงินกู้ของ ชสอ. อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓) และเป็นสหกรณ์ที่ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ เงินกู้กับ ชสอ. เข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งความจำนงไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ โทร. ๐-๒๔๙๖-๑๑๙๙ ต่อ ๒๑๒ - ๒๑๖ หรือทาง www.fsct.com



ตัวสัญญาใช้เงิน เงินฝากประจำ



ระยะสั้น		ร้อยละต่อปี				
ฉบับละ	ระยะเวลา	เพื่อเรียก	๑ เดือน	๓ เดือน	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑	หมื่นบาทขึ้นไป	๐.๗๕๐	๑.๐๐๐	๑.๕๐๐	๑.๗๕๐	๒.๐๐๐
๑	ล้านบาทขึ้นไป	๐.๗๕๐	๑.๐๐๐	๑.๖๒๕	๑.๘๗๕	๒.๑๒๕
๕	ล้านบาทขึ้นไป	๐.๗๕๐	๑.๐๐๐	๑.๗๕๐	๒.๐๐๐	๒.๒๕๐
๑๐	ล้านบาทขึ้นไป	๐.๗๕๐	๑.๐๐๐	๑.๘๗๕	๒.๑๒๕	๒.๓๗๕
๒๐	ล้านบาทขึ้นไป	๐.๗๕๐	๑.๐๐๐	๒.๐๐๐	๒.๒๕๐	๒.๕๐๐

ระยะยาว		ร้อยละต่อปี			
ฉบับละ	ระยะเวลา	๒๔ เดือน	๓๖ เดือน	๔๘ เดือน	๖๐ เดือน
๑	แสนบาทขึ้นไป	๒.๐๐๐	๒.๐๐๐	๒.๕๐๐	๒.๗๕๐
๕	ล้านบาทขึ้นไป	๒.๒๕๐	๒.๒๕๐	๒.๗๕๐	๓.๐๐๐
๑๐	ล้านบาทขึ้นไป	๒.๓๗๕	๒.๕๐๐	๓.๐๐๐	๓.๒๕๐
๒๐	ล้านบาทขึ้นไป	๒.๕๐๐	๒.๗๕๐	๓.๔๐๐	๓.๖๕๐

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	
ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย
ระยะสั้น	๓.๒๕
ระยะปานกลาง	๔.๒๕
ระยะยาว	๔.๕๐

พิเศษ

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นอีก **๐.๒๕** ของอัตราระยะยาว ทุกวงเงินและทุกประเภท



จดหมายข่าว
ฟสอ.

111 หมู่ ๒ ถนนอินทรวิเชียร ๑๑๓๐

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ ๕/๒๕๕๒
ปณ.ค.บางกรวย